
 
บันทึกรายงานการประชุม 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันที่  29  เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับ 
ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง  
2. นายวิสูทธิ์ ยอดขำ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว วิสูทธิ์ ยอดขำ  
3. นางสายัณห์ แพทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ 1 สายัณห์ แพทอง  
4. นายสมบัติ แก้ววิเศษ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๒ สมบัติ แก้ววิเศษ  
5. นายวีระศักดิ์ จระเณร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๓ วีระศักดิ์ จระเณร  
6. นายวิชาญ ศรีอ่ำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๖ วิชาญ ศรีอ่ำ  
7. นายอนุชา เนตรบารมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๗ อนุชา เนตรบารมี  
8. นายมนตรี บุรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว หมู่ ๘ มนตรี บุรีทอง  
9. นายบัญชา ชดช้อย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว บัญชา ชดช้อย  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายโกมล แพทอง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
2. นายสุเทพ แจ่มฟ้า   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
3. นายสมนึก เกตุสุข   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
4.นางสาว ทิพสุคนธ์ พยัคฆเรือง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
5. นายวีระพล ประสิทธิสม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว 
6. นายสมชาย โพธิ์ทอง   หัวหน้าสำนักปลัด 
7.นางสาวขวัญยืน ปุยเงิน   นักวิชาการพัสดุ รก.ผอ.กองคลัง 
8.นายสุขุม ชุบขึ้น   นายช่างโยธา รก.ผอ.กองช่าง 
9.นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน   นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
10.นางสาวรัญช์ทิชา อ่อนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
ประธานสภาอบต.ฯ เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาอบต.

หลักแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๕ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 
 เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้มีน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ท่าน

สมาชิกฯ ได้เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ระดับน้ำด้วย หากพบว่ามี
ระดับน้ำสูงขึ้นผิดปกติ ให้แจ้งอบต.ด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี ๒๕๖๕ เมื ่อวันที ่ 15 สิงหาคม 
๒๕๖๕ เชิญเลขาฯ ชี้แจง  

เลขานุการสภาฯ    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกฯที่เคารพ กระผมนายบัญชา ชดช้อย 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ขอชี้แจงการประชุม            
     สภาครั้งท่ีแล้ว ดังนี้ มีสมาชิกที่ไม่มาประชุมจำนวน 2 คน คือ 

1. นายสมบัติ แก้ววิเศษ 
2. นายอนุชา เนตรบารมี 
ส่วนรายละเอียดตามเอกสารที ่สำเนาให้ท่านสมาชิกฯไปแล้วครับ       
ให้ตรวจสอบดูว่าจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใดๆ หรือไม่ 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆหรือไม่... ครับ ถ้าไม่มี       
ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่า หากใครเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
ครั้งทีแ่ล้ว โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 
ระเบียนวาระที่ 3   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

3.1 ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 ขององค์การ
บร ิหารส ่วนตำบลหล ักแก ้ว ในวาระท ี ่  2 (ข ั ้นแปรญัตต ิ ) เชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

คณะกรรมการแปรญัตติ   เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิก กระผมขอรายงานการประชุมคณะ 
นายวีระศักดิ์ จระเณร กรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เมื ่อวันที่     

22 สิงหาคม 2565 สรุปผลการประชุมมีดังนี้ 
1. ชื่อร่างข้อบัญญัติและการใช้ข้อบัญญัติไม่มีการแก้ไขให้ยื่นตามร่างเดิม 
2. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นยอดเงิน

รายจ่ายที่ประมาณการไว้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแปรญัตติ 
สรุปว่า คณะกรรมการแปรญัตติทุกท่านได้มีมติเห็นชอบว่าควรทำร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่าง
ฉบับเดิมนี้ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมด้วยว่า หากใครเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว  
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อำเภอว ิเศษชัยชาญ จ ังหว ัดอ่างทอง ในวาระที ่  2 ข ั ้นแปรญัตติ           
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียง เป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.2 ญัตติเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2566 ในวาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ)  
 ครับ เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิก กระผมขี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

การลงมติ ข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ดังนี้ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 ข้อ 52 กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม 
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย 
ถ้ามีเหตุอันสมควร  

  ในการประชุมพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า
จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่" 

ประธานสภาอบต.ฯ ครับ ผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหลักแก้ว โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.3 ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาท้องถิ ่นว่าด้วยการ

ดำเนินการของประชาชนให้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.... เชิญ
เลขานุการสภาฯ ปลัดอบต. ชี้แจงด้วย  

เลขานุการสภาฯ อำเภอวิเศษชัยชาญได้แจ้งเรื่องการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 
2565 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป จึงส่งตัวอย่างร่างระเบียบ สภา อบจ./สภาเทศบาล/สภา อบต. ว่า
ด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. .... สำหรับประกอบการพิจารณาจัดทำระเบียบของสภาท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าว โดยได้ยกร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ว่า
ด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ..... มีรายละเอียด ดังนี้ 
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วย 
หากใครเห็นชอบร่างระเบียบประธานสภาท้องถิ่นว่าด้วยว่าด้วย    
การดำเนินการของประชาชนให้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ....     
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประขุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาอบต.ฯ 3.4 ญัตติเรื่องเสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างระเบียบที่ออก

ตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.... เชิญนายกอบต. 

นายกอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ กระผมขอมอบให้เลขานุการสภาฯ
ชี้แจงครับ 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจง คำแถลงประกอบ
ญัตติ เรื่อง เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างระเบียบที่ออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565 (รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ เรื่อง เสนอตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างระเบียบที่ออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ... โปรดยกมือด้วยครับ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.5 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบริหาร
ทั่วไป เชิญสำนักปลัดชี้แจงรายละเอียด 

หัวหน้าสำนักปลัด เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯที่เคารพ กระผมนายสมชาย 
โพธิ์ทอง ขอขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ดังนี้  

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ไม่ได้ตั้งครุภัณฑ์  
1. โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต 
2. เก้าอ้ีผู้บริหาร 
3. โต๊ะหมู่บูชา บูชา 9 ตัว กว้าง 9 นิ้ว 
4. โซฟารับแขก 
5. เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 
6. ชุดประชาสัมพันธ์ 
7. เลื่อยยนต์ 
8. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 
9. เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
10. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว มีความต้องการโอน
งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10 รายการ ดังนี้ 
1.โต๊ะผู้บริหาร ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ราคา 17,000 บาท 
2.เก้าอ้ีผู้บริหาร จำนวน 2 ตัว ราคา 13,000 บาท 
3.โต๊ะหมู่บูชา บูชา 9 ตัว กว้าง 9 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ราคา 16,000 บาท 
4.โซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ราคา 19,900 บาท 
5.เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 2 ตัว ราคา 46,000 บาท 
6.ชุดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ราคา 22,280 บาท 
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7.เลื่อยยนต์ จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000 บาท  
8.เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000 บาท 
9.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 4 ตัว ราคา 38,000 บาท 
10.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน 1 ตัว 
ราคา 45,500 บาท  
รวมงบประมาณ 238,680 บาท 
โอนลดมาจาก แผนงานบริหารทั่วไป เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3 ,550,000 บาท คงเหลือ 
1,120,640 บาท โอนลด 238,680 บาท คงเหลือ 881,960 บาท 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติท ี ่ประช ุมด ้วยว ่าหากใครเห ็นชอบญัตต ิเร ื ่องขออนุ ม ัต ิ โอน
งบประมาณรายจ่าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ประจำปี
งบประมาณ 2565 แผนงานบริหารทั่วไป โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.6 ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารกองคลัง เชิญกองคลังชี้แจงรายละเอียด 

รก.ผอ.กองคลัง เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวขวัญยืน 
ปุยเงิน ขอขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 แผนงานบริหาร
ทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อไว้ นั้น 

 กองคลังจึงมีความต้องการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 
รายการ ได้แก่  
1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์      

( Ink  Tank Printer) จำนวน 2 ชุด งบประมาณ 15,000 บาท 
กองคลังมีความประสงค์ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
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โอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ 

1. แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจำ ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1 ,616,400 
บาท ทำการเบิกจ่ายไปแล้วตั ้งแต่ต ้นปีงบประมาณถึงปัจจุบัน 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 430,660 บาท โอนลดงบประมาณ 
15,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน จำนวน 415 ,600 
บาท ซึ่งมีเพียงพอต่อการดำเนินการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2565  
รวมโอนลดงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน 15 ,000 
บาท 
รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป ็นอุปกรณ์ท ี ่ม ีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิด 

     - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 

     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 
หรือ 600 x 1,200 dpi 

     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
     - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
     - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
     - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 
ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g,n) ได ้

     - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้
ราคากลาง 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผม
ขอมติท ี ่ประช ุมด ้วยว ่าหากใครเห ็นชอบญัตติเร ื ่องขออนุม ัต ิ โอน
งบประมาณรายจ่ายไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภ ัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารกองคลัง 
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.7 ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบการรับพัสดุที ่มีผ ู ้อุทิศให้จำนวน 2 

รายการ                   
1) เครื่องปริ้นเตอร์ (ขาวดำ) ยี่ห้อ cannon รุ่น LBP 3050      
ผู้อุทิศ นายธง คงมา 
2) ตู้เย็นชนิด 1 ประตู ยี่ห้อ national รุ่น NR -A791 ความจุ 6.5 คิว 
(สีฟ้า) จำนวน 1 หลัง ผู้อุทิศ นายสุขุม ชุบขึ้น     
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง 

เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการรับมอบ
พัสดุที่อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิ
อันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ตามหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 กรณีที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั ้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ ่นและเป็นไปตามระเบียบอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง แต่
อย่างไรก็ดีหลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบ 
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กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2561 หมวด 9    “การบริหารพัสดุ” 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีเลขานุการสภาอบต.ฯได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใคร
เห็นชอบ โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.8 ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ ่มเติม      

ครั้งที่ 16/2565 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ชี้แจง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวรญัช์ทิชา 
อ่อนเงิน ขอขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้ง
ที่ 16/2565 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ดังนี้ค่ะ (รายละเอียดแนบท้าย
รายงานการประชุมนี้) 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใคร
เห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม      
ครั้งที่ 16/2565 (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.9 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่ 

4/2565 (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯที่เคารพ ดิฉันนางสาวรญัช์ทิชา 

อ่อนเงิน ขอขี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2565 (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) ดังนี้ค่ะ  
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือ
อภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใคร
เห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2565 (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ  3.10 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยต้นสะตือถึงบ้านนายสุเทพ ลายประหยัด หมู่ที่ 7  ตำบลหลักแก้ว 
อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 

รก.ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ ้น ขอชี ้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย

ต้นสะตือถึงบ้านนายสุเทพ ลายประหยัด หมู่ที่ 7  ตำบลหลักแก้ว อำเภอ
วิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   

  เดิม ลักษณะปริมาณงานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟัลท์ต ิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รวมทั ้งติดตั ้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหาร    
ส่วนตำบลหลักแก้วกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 189 ข้อ 97 งบประมาณตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ จำนวน 148,000 
บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  เป็น ลักษณะปริมาณงานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 339 ตารางเมตร รวมทั้งติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลักแก้วกำหนด) ปรับระยะทางความยาวลดลงจำนวน 87 เมตร 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีกองช่าง ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไร
หรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ 
เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจร ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยต้นสะตือถึงบ้านนายสุเทพ 
ลายประหยัด หมู่ที่ 7  ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัด
อ่างทองโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.11 ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยต้นสะตือ 
จากบ้านนางละเอียด นาคกุญชร ถึงบ้านนายถั่ว ประสพโชค หมู่ที่ 7 
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 

รก.ผอ.กองช่าง เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสุขุม ชุบขึ ้น ขอชี ้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย
ต้นสะตือบ้านนางละเอียด นาคกุญชร ถึงบ้านนายถั่ว ประสพโชค หมู่ที่ 7  
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง   

  เดิม ลักษณะปริมาณงานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร รวมทั ้งติดตั ้งป ้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลักแก้วกำหนด) (แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565) หน้า 
189 ข้อ 98 งบประมาณตามข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ จำนวน 222,000 บาท 
(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

  เป็น ลักษณะปริมาณงานโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ ผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 169 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 507 ตารางเมตร รวมทั้งติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลหลักแก้วกำหนด) ปรับระยะทางความยาวลดลงจำนวน 131 
เมตร 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่กองช่าง ได้ชี ้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปราย
อะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบ
ญัตติ เรื ่องขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ซอยต้นสะตือ  
จากบ้านนางละเอียด นาคกุญชร ถึงบ้านนายถั่ว ประสพโชค หมู่ที่ 7 
ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.12 ญัตติเรื่องขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี     

2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งาน
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 รายการ 
ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one จำนวน 1 เครื่อง  เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
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รก.ผอ.กองการศึกษา เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ ดิฉันนางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน 

ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สำหรับประมวลผลราคา 23,000 บาท คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม นั้น 

  เนื่องจาก ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ประกาศเม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งคุณลักษณะเปลี่ยน แต่ราคาเดิม (รายละเอียดแนบท้ายรายงาน
การประชุมนี้)                                                                       

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
เลขานุการสภาอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มี  
ผมขอมติที ่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ เร ื ่อง  ขออนุญาต
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณประจำปี 2565 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one 
จำนวน 1 เครื่อง   โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.13 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะ

พันธ์ยุงลาย เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง 

สิ่งแวดล้อมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้         
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 
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ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไร
หรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ เรื่อง
ขอความเห็นร่างข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย   
โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ   3.14 ญัตติเรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัด     
 น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง 
สิ่งแวดล้อม    ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้         

(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 
ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไร

หรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ 
เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ... โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.15 ญัตติเรื ่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมตลาด      

เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขและ เรียนประธานสภาฯและสมาชิกฯ กระผมนายสมชาย โพธิ์ทอง 

สิ่งแวดล้อมขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้         
(รายละเอียดแนบท้ายรายงานการประชุมนี้) 

ประธานสภาอบต.ฯ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงมานั้น มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายอะไร
หรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการควบคุมตลาด  โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 3.16 ญัตติ เรื่อง ขอถอนญัตติเรื่อง การโอนเงินงบประมาณ 2565 ใน

สมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2565 เชิญนายกอบต.ฯ ชี้แจง 

นายกอบต.ฯ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯ กระผมนายโกมล แพทอง ขอมอบ
ให้ปลัดอบต.หลักแก้ว ชี้แจงแทน 

ประธานสภาอบต.ฯ เชิญ ปลัดอบต.ฯ ชี้แจงครับ 
ปลัดอบต.หลักแก้ว เรียนประธานสภาอบต.ฯและท่านสมาชิกฯ กระผมขอชี้แจงดังนี้ ตามมติที่

ประชุมสภาอบต.หลักแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อ
วันที ่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติที ่ประชุมการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที ่ดิน และสิ ่งก่อสร้าง ตั ้งไว้ 
300,000 บาทนั้น เนื ่องจากไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณ
ดังกล่าว นายกอบต. จึงขอถอนญัตติฯ 
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ประธานสภาอบต.ฯ ตามที่ปลัดอบต./ เลขานุการสภาฯ ได้ชี ้แจงมานั ้น มีสมาชิกท่านใด         

จะซักถามหรืออภิปรายอะไรหรือไม่ เชิญครับ... ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม
ด้วยว่าหากใครเห็นชอบญัตติ เร ื ่องขอถอนญัตติเรื ่อง การโอนเงิน
งบประมาณ 2565 ในสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565  
 โปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 7 เสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาอบต.ฯ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกแต่ละหมู่ เริ่มหมู่ที่ 1 - 8 
หมู่ที่ 1 ไม่มี 
นายสมบัติ แก้ววิเศษ เรียนประธานสภาฯและท่านสมาชิกฯ กระผมขอเสนอ 
ส.อบต. หมู่ที่ 2  อบต.ดำเนินการนำรถแม็คโครมาทำการกำจัดผักตบชวาในคลองหน้าวัด

ลานช้างและบริเวณหมู่ท่ี 4 และหมู่ท่ี 5 ตำบลหลักแก้ว และบริเวณคลอง
หมู่หนองหล่ม หมู่ที่ 3 ถึงบ้านห้วยหมู หมู่ที่ 2 ตำบลหลักแก้ว 

นายวิสูทธิ์ ยอดขำ เสนอขอให้อบต.ดำเนินการตัดหญ้าบริเวณคันคลอง หมู่ที่ 5 ตำบล     
ส.อบต.หมู่ที่ 5 (รองประธานสภา)  หลักแก้วด้วย  
นายมนตรี บุรีทอง กระผมขอเสนอเรื่อง การเสริมท่อบริเวณบ้านนางบุญ กุศลเอี่ยม 
ส.อบต. หมู่ที่ 8 ขยายทางโค้ง,บ้านนายอุเทน บุญนาค เทคอนกรีต  

กำจัดผักตบชวาท้ายหมู่ที ่ 7 ตำบลหลักแก้ว และเขื่อนกั้นดินบ้านนาย
เชษฐ์หน้าศาลาพังทะลาย ทั้งหมดนี้กระผมขอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ
ด้วย 

นายกอบต.ฯ ได้ชี ้แจงปัญหาเรื ่อง ผัก ขุดลอกคูคลอง ทำหนังสือขอรถจาก  อบจ.
อ่างทอง (แม็คโครใหญ่) และแม็คโครเล็กให้จ้างเหมาบริการใช้รถปรับ    
ใช้คนปรับแต่ง, ตามคำร้องที ่นายสมบัติ แก้ววิเศษ ส.อบต. หมู ่ที ่ 2     
เสนอเรื่องการเจาะบ่อบาดาล ขอให้ฝ่ายช่างโยธาควบคุมการการก่อสรา้ง
และการส่งมอบงานพื้นที่บริเวณก่อสร้างต้องเรียบร้อย ,การซ่อมแซมบ้าน  
ผู้พิการให้ช่างควบคุมด้วย การทาสีต้องทาสีกันสนิมก่อน งานทั้งหมดต้อง
ทำให้ดี ให้ทุกกองถือปฏิบัติ,ผักตบชวาที่มาจากตลาดใหม่ชักขึ้นเลยและ
เรื่องที่ ส.อบต.มนตรี บุรีทอง ยื่นคำร้อง เสริมท่อคอนกรีต ให้กองช่าง
ดำเนินตามคำร้องด้วย 

ประธานสภาอบต.ฯ มีสมาชิกท่านใดมีอะไรอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม  
 เลิกประชุมเวลา 12.55 น. 
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ลงชื่อ...............................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
 (นายบัญชา ชดช้อย) 

เลขานุการสภาอบต.ฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม  
 (นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง) 

  ประธานสภาอบต.ฯ  
 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ..... .......................................... ลงชื่อ........................................ ....... 

(นางสายัณห์ แพทอง)   (นายวิชาญ ศรีอ่ำ) 
             คณะกรรมการตรวจฯ           คณะกรรมการตรวจฯ 
 

 
ลงชื่อ...............................................  

             (นายวีระศักดิ์ จระเณร) 
          ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
 
 
 

 

 


